

# Chú trọng ôn tập kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Chỉ còn hơn một tháng nữa, học sinh lớp 9 trong tỉnh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 với nhiều điểm mới. Thời điểm này, các trường trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn ôn tập cho học sinh, quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới.



Tiết ôn tập của học sinh Trường THCS Minh Khai (Vũ Thu).

Trường THCS Minh Thành (thành phố Thái Bình), phần lớn học sinh đều có nguyện vọng thi vào các trường THPT công lập không chuyên, chỉ có một số ít em sẽ đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên Thái Bình. Vì vậy, hình thức và nội dung ôn tập đã được các thầy cô giáo trong trường xây dựng, triển khai thực hiện phù hợp với từng học sinh. Thầy giáo Trần Xuân Mạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi rất mừng với những điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay bởi đã giảm áp lực cho học sinh và phụ huynh học sinh. Để công tác ôn tập cho các em đạt hiệu quả, các thầy cô giáo đã xây dựng và thực hiện kế hoạch ôn tập phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Cùng với công tác ôn luyện, chúng tôi cũng chú trọng thực hiện tập huấn phần mềm tuyển sinh và tư vấn cho học sinh đăng ký nguyện vọng phù hợp với lực học để nâng cao tỷ lệ đỗ vào các trường THPT công lập. Em Nguyễn Văn Anh, học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Thành chia sẻ: Với mỗi môn học, em tự xây dựng cho mình phương pháp học phù hợp nhất để bảo đảm đủ kiến thức tham gia kỳ thi và đạt kết quả tốt nhất. Đối với môn Ngữ văn, em sử dụng phương pháp số

đơn từ duy nêu ý chính trong một văn bản để có thể ghi nhớ nội dung dễ hơn. Với môn Toán, em học lý thuyết trước và áp dụng vào các dạng bài tập để nhớ lâu hơn. Còn môn Tiếng Anh, em thường xuyên luyện các dạng đề có giáo viên. Tại Trường THCS Minh Khai (Vũ Thu), thời điểm này nhà trường đang bước vào giai đoạn ôn tập chính thức cho học sinh học sinh lớp 9 để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT. Cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết: Việc ôn tập, phụ đạo cho học sinh lớp 9 được nhà trường thực hiện vào các buổi chiều từ tháng 3/2022, tuy nhiên đến thời điểm này học sinh nhà trường mới chính thức bước vào giai đoạn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT. Trong thời gian này, chúng tôi chia thành 3 giai đoạn ôn tập, sau mỗi giai đoạn, chúng tôi sẽ tổ chức khảo sát chất lượng của học sinh. Trên cơ sở kết quả khảo sát của các em, các thầy cô giáo sẽ có kế hoạch ôn tập để sát với năng lực của từng em, cố gắng cung cấp kiến thức đầy đủ, kịp thời để các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Cùng với việc ôn tập cho học sinh, giáo viên chủ nhiệm cũng phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong việc tư vấn chọn trường, chọn hình thức học tập và ôn

luyện phù hợp. Đặc biệt, tổ chức định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 từ đầu năm học. Việc này giúp học sinh và phụ huynh có nhiều lựa chọn hơn cho tương lai. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đại trà và kỳ thi tuyển sinh vào THPT chuyên sẽ diễn ra cùng một đợt. Nhà giáo Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Việc góp 2 kỳ thi thành 1 có nhiều ưu điểm như: giảm áp lực về mặt thời gian trong khâu tổ chức kỳ thi với cán bộ quản lý, tăng thời gian ôn tập cho các em học sinh và giảm áp lực chi phí cho các gia đình có con tham gia 2 kỳ thi. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn ôn tập dành cho học sinh lớp 9 và các nhà trường đang triển khai thực hiện. Để thi vẫn bảo đảm mức độ phân hóa để thực hiện tốt công tác tuyển sinh và sẽ được ra theo hướng vận dụng, đưa các kiến thức sách giáo khoa vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Vì thế, khi ôn tập, học sinh và giáo viên cần bám sát chương trình hiện hành, đồng thời giáo viên phải giúp các em phân loại kiến thức, xác định trọng tâm để các em có kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sắp tới.

**DẶNG ANH**

Những ngày này, về thăm gia đình chị Khương Thị Dương, giáo viên Trường Mầm non Diệp Nông, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của chị khi được sống trong ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Chị Dương là một trong những giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - là mẹ đơn thân, nuôi mẹ già ốm đau và con nhỏ, được Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, Công đoàn Trường hỗ trợ gần 7 triệu đồng và trên 40 ngày công lao động cùng sự hỗ trợ của anh em họ hàng, chị Dương đã xây được ngôi nhà 70m<sup>2</sup> trị giá trên 350 triệu đồng. Chị xúc động tâm sự: Với đồng lương ít ỏi, để có tiền xây dựng ngôi nhà kiên cố là mơ ước lớn lao của tôi. Tôi rất vui mừng và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp, các ngành và nhà trường đã tạo điều kiện cho mẹ con tôi. Tôi mong muốn thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện sẽ xây dựng thêm nhiều mái ấm công đoàn để giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như tôi.

Trong ngôi nhà khang trang, rộng rãi, chị Hà Thị Dung, đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Kim Trung không giấu nổi xúc động bởi chị không còn phải lo lắng về nơi che mưa che nắng cho mình nữa. Chị Dung có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một mình nuôi con nhỏ, sống cùng bố mẹ già nhiều năm. Qua khảo sát, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ chi 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí "Mái ấm công đoàn" để xây dựng nhà ở. Chị Dung chia sẻ: Nếu không có hỗ trợ của Liên đoàn Lao động huyện và chính quyền địa phương không biết đến khi nào thì mới có ngôi nhà như ngày hôm nay. Giờ đây tôi không còn phải lo lắng chỗ ở nữa. Mẹ con tôi đã bớt đi phần nào khó khăn. Chúng tôi rất phấn khởi.

Cùng chung niềm vui với chị Dương, chị Dung, gia đình đoàn viên Trần Đại Thành, công nhân Xi nghiệp Veston Hưng Hà đã có một ngôi nhà trọn vẹn, ấm áp. Năm 2021, anh Thành được Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc và là mơ ước bấy lâu nay của anh. Anh Thành cho biết: Đó không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà có ý nghĩa rất lớn về tinh thần với những gia đình khó khăn như chúng tôi. Đó là động lực to lớn để tôi vượt qua khó khăn và gắn bó nhiệt tình với công tác công đoàn của Công ty.

Đây chỉ là 3 trong rất nhiều ngôi nhà "Mái ấm công đoàn"

# Niềm vui "Mái ấm công đoàn"

Khó có thể tả hết niềm vui, hạnh phúc lớn lao của các gia đình công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hưng Hà khi được sống trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình. Chương trình "Mái ấm công đoàn" thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ an cư lạc nghiệp, có thêm động lực vượt qua khó khăn, yên tâm công tác.



Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà tặng quà đoàn viên Trần Đại Thành (Xi nghiệp Veston Hưng Hà).

Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà hỗ trợ xây dựng, sửa chữa mỗi năm nhằm giúp đỡ, sẻ chia một phần khó khăn cho đoàn viên, người lao động. Mỗi năm mái ấm được hoàn thiện góp phần mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho người lao động, giúp họ yên tâm làm việc.

Sau mỗi đợt bàn giao nhà, cán bộ Liên đoàn Lao động huyện lại tiếp tục khảo sát tình hình của những đoàn viên khác. Trên khắp các địa

bàn, ở đâu có đoàn viên khó khăn ở đó có màu áo xanh công đoàn. Từ năm 2020 đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã rà soát và hỗ trợ 8 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây mới và sửa chữa nhà ở; dự kiến trong năm 2022 Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục vận động hỗ trợ xây dựng 7 "Mái ấm công đoàn" cho các đoàn viên. Bà Đặng Thị Cúc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

cho biết: Xác định hỗ trợ xây dựng "Mái ấm công đoàn" là việc làm có ý nghĩa thiết thực, giúp đoàn viên, người lao động khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống, hàng năm Liên đoàn Lao động huyện đã tích cực chỉ đạo và hướng dẫn công đoàn cơ sở tập trung nắm bắt, khảo sát tình hình nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên để có phương án hỗ trợ. Tuy số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng đã phần nào động viên đoàn viên ổn định cuộc sống. Để chương trình ngày càng phát huy hiệu quả, chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống đoàn viên, công nhân viên chức lao động, trong thời gian tới Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục làm tốt công tác điều tra, khảo sát các trường hợp để nghị hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà đúng theo quy chế. Đồng thời, tuyên truyền, vận động sâu rộng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ để ngày càng có thêm nhiều "Mái ấm công đoàn" được trao tặng.

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi những ngôi nhà mang tên "Mái ấm công đoàn" giờ đây đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động nghèo, giúp họ tiếp tục vươn lên, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

**THANH THUY**



"Mái ấm công đoàn" đã trở thành điểm tựa cho người lao động nghèo trên địa bàn huyện Hưng Hà.

# Thanh niên khởi nghiệp hứa hẹn những mùa quả ngọt

Là lực lượng trẻ, năng động, thích ứng nhanh với công cuộc đổi mới, nhiều đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế với các mô hình triển vọng.

Cơ ngơi của anh Đặng Văn Thức, xã Nam Thanh (Tiền Hải) là 6 xưởng sản xuất và buôn bán máy móc, vật liệu cơ khí trên diện tích hơn 3.000m<sup>2</sup>. Nhưng ít ai biết rằng tài sản hàng chục tỷ đồng này của anh được khởi nghiệp bằng số vốn ban đầu 700.000 đồng. 5 năm đầu anh đi thu mua sắt vụn; khi tích lũy được ít vốn, anh mở cửa hàng sắt vụn đầu tiên. Cứ "tích tiểu thành đại", anh Thức cùng vợ dồn công góp sức mỗi ngày để các xưởng sản xuất và buôn bán cơ khí lần lượt được ra đời. Với anh, có công việc để làm là hạnh phúc của đời người. Anh chia sẻ: Mỗi người có xuất phát điểm khác nhau nhưng quan trọng là quyết tâm theo đuổi ước mơ, biến khó khăn thành cơ hội, động lực để vượt qua. Mọi việc phải làm sao cho lợi mình, lợi người thì mới được bền lâu.

Như phần lớn thanh niên khác khi mới khởi nghiệp, anh Tạ Văn Diễn, thành viên Hợp tác xã Thanh niên nuôi trồng thủy sản và dịch vụ thương mại Tiến Đạt (Thái Thụy) cũng gặp khó khăn về vốn, kinh nghiệm sản xuất, thị trường tiêu thụ. Nhưng từ khi tham gia Hợp tác xã, anh và các thành viên đã được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ về thị trường tiêu thụ. Cùng với phát triển diện tích ao nuôi sẵn có, các thành viên Hợp tác xã Thanh niên nuôi trồng thủy sản và dịch vụ thương mại Tiến Đạt còn thuê thêm gần 3ha đầm nuôi của một số hộ dân để đầu tư nuôi thả tôm công nghệ cao. Đây là những vùng sản xuất mạnh mẽ nên ban đầu gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình cải tạo. Nhưng với lòng nhiệt huyết, tích cực học hỏi, rút kinh nghiệm, cho đến nay các đầm nuôi tôm đã được đầu tư khá bài bản và bắt đầu vụ nuôi thả mới. Anh Nguyễn Xuân Sứ, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên nuôi trồng thủy sản và dịch vụ thương mại Tiến Đạt cho biết: Mỗi người đều có thế mạnh riêng về vốn, kỹ thuật,

khả năng tìm kiếm thị trường... nhưng cùng liên kết, hợp tác để sản xuất, kinh doanh bền vững theo hướng kinh tế tập thể; trên cơ sở tạo sản phẩm hàng hóa mang tính tập trung; đồng thời, thiết lập mối liên kết theo chuỗi giá trị, tạo việc làm, tăng thu nhập chính đáng cho nhiều thanh niên ngay tại mảnh đất quê hương. Cũng theo anh Sứ, nếu thuận lợi sẽ nuôi được 3 - 4 vụ tôm trong một năm. Quý I năm nay, Hợp tác xã thu hoạch gần 20 tấn tôm, doanh thu 3 tỷ đồng.

Có thu nhập gần 300 triệu đồng/năm từ mô hình VAC, anh Lê Ngọc Thành, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) cũng gặp không ít khó khăn về vốn để phát triển, để đổi mới công nghệ trong nuôi trồng. Ngoài ra, anh cũng như một số thanh niên khởi nghiệp khác thiếu nền tảng kiến thức tổng quát, chẳng hạn như giới chuyên môn thì kém kiến thức kinh doanh quản trị; giới tính toán đầu tư thì thiếu kiến thức chuyên môn kỹ thuật, thiếu

đường hướng kinh doanh; thiếu kiến thức về việc xây dựng thương hiệu cá nhân và các mối quan hệ kinh doanh và nhiều ngành nghề - lĩnh vực liên quan đến sản xuất, chế biến, nghiên cứu... Từ đó dẫn đến mất rất nhiều thời gian nhưng sự phát triển vẫn chậm và không rõ rệt.

Khởi nghiệp là chặng đường dài và đầy gian nan, vất vả. Đã có nhiều dự án thành công nhưng cũng có không ít những ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng rời vụt tắt. Những thách thức trong quá trình khởi nghiệp chính là những bài học, kinh nghiệm quý báu cho các bạn trẻ. Chính vì thế, sự hỗ trợ, quan tâm, khích lệ của cộng đồng dành cho thanh niên là rất quan trọng để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, nhất là sáng tạo khởi nghiệp. Đây chính là động lực quan trọng, thổi bùng khát vọng phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng của thanh niên.

Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Để đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã có nhiều hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp, tiếp cận với nhiều khó khăn do dịch Covid-19. Hàng loạt các hoạt động được tổ chức đoàn các cấp triển khai như: hỗ trợ việc xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm của thanh niên, hỗ trợ

trực tiếp tại các mô hình thanh niên khởi nghiệp của lãnh đạo đoàn thanh niên các cấp, các chủ doanh nghiệp hay các anh chị khởi nghiệp thành công. Khởi nghiệp như một "làn sóng" đang có sức lan tỏa, thu hút mạnh mẽ đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều mô hình, nhiều ý tưởng sáng tạo được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Tự duy, nhận thức về khởi nghiệp trong thanh niên đã có nhiều thay đổi, nhiều ban trẻ dám dấn thân, đương đầu với thử thách để mở ra nhiều cơ hội phát triển bản thân, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

**KUẨN PHƯƠNG**



Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của anh Nguyễn Xuân Sứ, xã Thái Thượng (Thái Thụy) thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm.